

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp
giữa Trung ương Đoàn và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
về việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018**

Triển khai Hợp đồng số 179/2018/HĐ-TTTT-TWĐ ngày 20/9/2018 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phối hợp, hợp tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Trung ương Đoàn báo cáo tiến độ triển khai công việc, cụ thể như sau:

I. Các hoạt động đã triển khai

1. Phối hợp với 04 tỉnh đoàn tổ chức 04 Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn

1.1. Nội dung, hình thức các hội nghị

- Trung ương Đoàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng bộ tài liệu để phát cho đại biểu dự Hội nghị tư vấn, đối thoại, gồm các nội dung: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; toàn văn những điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (thay thế Nghị định 105/2014/NĐ-CP); kiến thức, một số câu hỏi và giải đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2018; tờ gấp tuyên truyền "*Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên*"; các giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT...

- Bên cạnh việc cung cấp tài liệu, các hội nghị tập trung tư vấn, trao đổi nâng cao nhận thức về tập huấn, tuyên truyền những vấn đề cơ bản về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT; thủ tục thực hiện BHYT...; kỹ năng tuyên truyền về BHXH, BHYT trong các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động do các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức; hướng dẫn xây dựng các mô hình, CLB, đội, nhóm tuyên truyền về BHYT. Các đồng chí cán bộ, ĐVTN đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện BHXH, BHYT; mức lương đóng BHXH, BHYT; thủ tục cấp, nhận sổ bảo hiểm; quyền lợi khi tham gia đóng bảo hiểm; các qui định chi phí thanh toán chữa bệnh đối với thẻ BHYT... Các hội nghị được tổ chức với hình thức phong phú, sôi nổi nhằm tạo sự hứng thú, vui vẻ trong suốt quá trình truyền đạt như: đặt câu hỏi và tham gia trả lời câu hỏi; đố vui có thưởng; giao lưu với những học sinh, sinh viên đã được

thụ hưởng BHYT; thực hành kỹ năng tuyên truyền về BHXH, BHYT; trao tặng thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

- Mỗi Hội nghị đều mời báo cáo viên là lãnh đạo, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh đến trao đổi, tư vấn.

1.2. Kết quả cụ thể

- **Tại Tỉnh Hòa Bình:** Ngày 08/12/2018, Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức Hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2018. Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hòa Bình, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh và 400 cán bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh (Thành đoàn Hòa Bình, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc...).

- **Tại Tỉnh Phú Yên:** Ngày 10/12/2018, Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức Hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2018 với sự tham gia của 400 cán bộ, đoàn viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- **Tại Tỉnh Bình Thuận:** Ngày 15/12/2018, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2018 với sự tham gia của 400 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đến từ các Huyện, Thị, Thành và đoàn trực thuộc tỉnh.

- **Tại Tỉnh Thanh Hóa:** Ngày 20/12/2018, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Tới dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Hồng Đức, BTV Tỉnh đoàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trường Đại học Hồng Đức.

2. Phối hợp với 02 tỉnh đoàn tổ chức 02 Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (hình thức sân khấu hóa).

1.1. Nội dung, hình thức các hội nghị: Hội nghị đối thoại, tuyên truyền được tổ chức gồm 01 hội nghị đối thoại, tuyên truyền và 01 hội thi (hình thức sân khấu hóa). Hội nghị tập trung vào trao đổi, trả lời, giải đáp thắc mắc giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu sâu hơn về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh trong tham gia vận động nhân dân, các đối tượng thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Các hội thi được tổ chức rất sôi nổi, hấp dẫn, mỗi phần thi là một hình thức sân khấu đặc sắc: thơ, hò, vè, múa hát, diễn kịch, hùng biện, trả lời câu hỏi nhanh... Các phần thi đã nêu bật những chủ trương, chính sách, chiến lược bảo hiểm y tế toàn dân và BHYT cho học sinh, sinh viên; ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và những phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trong công tác tuyên truyền phát triển BHYT.

1.2. Kết quả cụ thể

- **Tại Tỉnh Bắc Giang:** Ngày 12/12/2018, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và chung kết Hội thi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội thi, đồng đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân được giao lưu với nam ca sỹ Tuấn Hưng - khách mời đặc biệt của Hội thi.

- **Tại Tỉnh Quảng Ngãi:** Ngày 26/12/2018, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và chung kết Hội thi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với chủ đề “*Chúng ta là tuyên truyền viên bảo hiểm*”. Đến dự Hội thi có Trần Tấn Châu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Minh Thảo - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và gần 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tham gia, cổ vũ.

3. Đánh giá chung

Các hoạt động đảm bảo các mục tiêu đề ra. Đối tượng học sinh, sinh viên được tuyên truyền về chính sách BHYT đa dạng: Học sinh trung học phổ thông, trung cấp nghề; sinh viên cao đẳng, đại học; học sinh khu vực thành thị, nông thôn, dân tộc... Tham gia tuyên truyền, trao đổi với đại biểu đều là các báo cáo viên đến từ BHXH tỉnh. Tại mỗi Hội nghị tuyên truyền, các đơn vị đều mời lãnh đạo địa phương, đơn vị và báo chí địa phương đến dự, đưa tin tuyên truyền về Hội nghị.

Nhìn chung, các hoạt động được tổ chức sôi nổi, nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, hình thức trẻ trung, hấp dẫn. Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, sự quan tâm của phụ huynh học sinh và nhân dân địa bàn tổ chức hoạt động, nhận được đánh giá cao của các cấp, các ngành. Qua đó, tăng cường sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc tuyên truyền về BHXH nói chung, BHYT nói riêng.

II. Tình hình sử dụng kinh phí

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển khoản lần 1 (30%) là: 360.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*). Trung ương Đoàn đã sử dụng để tạm ứng kinh phí cho 6 đơn vị tổ chức chương trình.

Để thanh quyết toán kinh phí cho các đơn vị đã tổ chức Hội nghị và tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp giữa hai bên, trân trọng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển khoản kinh phí lần 2 (40%) là: **480.000.000 đồng** (*Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn*).

III. Đề xuất, kiến nghị

Năm 2018, hợp đồng được ký kết muộn hơn so với các năm trước (Hợp đồng số 179/2018/HĐ-TTTT-TWĐ được ký kết ngày 20/9/2018). Tính đến ngày 27/12/2018, Chương trình phối hợp đã triển khai được 6/7 hoạt động trong nội dung hợp đồng tuyên truyền giữa hai bên (85% kế hoạch đề ra), còn 01 Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN (hình thức sân khấu hóa) chưa triển khai được.

Vì vậy, Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạo điều kiện điều chuyển Hội nghị còn lại sang tổ chức trong Quý 01 năm 2019 (sử dụng kinh phí theo Phụ lục hợp đồng số 179/2018/HĐ-TTTT-TWĐ).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- TT BBT TW Đoàn (để báo cáo);
- TT Truyền thông, BHXHVN;
- Lưu VP.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN



Nguyễn Bình Minh